


บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 คร้ังที่ 1 
วันพฤหัสบดีที ่2 มีนาคม พ.ศ.2566  

เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล 

********************************** 
ผู้เข้าประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

1 นายณรงค์ศักดิ์  ตัญญาภักดิ์ ประธานสภาฯ ณรงค์ศักดิ์  ตัญญาภักดิ์ 
2 นายอำนาจ  สายบุญตั้ง รองประธานสภาฯ อำนาจ  สายบุญตั้ง 
3 นางสาวจารุณี  กีจง เลขานุการสภาฯ จารุณี  กีจง 
4 นายตุย  จันสีดา ส. อบต. หมู่ที่ 1 ตุย  จันสีดา 
5 นางสุปราณี  ใจเมธา ส. อบต. หมู่ที่ 2 สุปราณี  ใจเมธา 
6 นายฉลาด มีแสงแก้ว ส. อบต. หมู่ที่ 3 ฉลาด มีแสงแก้ว 
7 นายสนอง  รักคิด ส. อบต. หมู่ที่ 4 นายสนอง  รักคิด 
8 นางสาวมยุรี  ศรีบุญเรือง ส. อบต. หมู่ที่ 6 มยุรี  ศรีบุญเรือง 
9 นายพิเชษฐ สีเสือ ส. อบต. หมู่ที่ 8 พิเชษฐ สีเสือ 

10 นางคมคาย  ถิ่นลำปาง ส. อบต. หมู่ที่ 9 นางคมคาย  ถิ่นลำปาง 
11 นางเมล็ด เชื้อบุญมี ส. อบต. หมู่ที่ 10 เมล็ด เชื้อบุญมี 
12 นางไพรัตร  โสภาบุญ ส.อบต.หมู่ที่ 12 นางไพรัตร  โสภาบุญ 
13 นางสาวอินทุอร ภักดีสอน ส. อบต. หมู่ที่ 13 อินทุอร ภักดีสอน 
14 นายจีระศักดิ์  แซ่เถา ส. อบต. หมู่ที่ 14 จีระศักดิ์  แซ่เถา 
15 นางสาวนุชทิตรา ทองหงำ ส. อบต. หมู่ที่ 15 นุชทิตรา ทองหงำ 
16 นายเอกวิชญ์ ซ่งเจริญปัญญากุล ส. อบต. หมู่ที่ 16 เอกวิชญ์ ซ่งเจริญปัญญากุล 
17 นายถาวร  ใจปิง ส. อบต. หมู่ที่ 17 ถาวร  ใจปิง 
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ผู้ร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุขเสริญ   บัวอินทร์ นายก อบต.วังบาล สุขเสริญ   บัวอินทร์ 
2 นายธรรมบุตร มัททวะสุรเกียรติ์ รองนายก อบต.วังบาล ธรรมบุตร มัททวะสุรเกียรติ์ 

3 นายจีระวัฒน์  แซ่เถา รองนายก อบต.วังบาล จีระวัฒน์  แซ่เถา 
4 นายวิวัติ   เถารักตระกุล เลขานุการนายกฯ วิวัติ   เถารักตระกุล 
5 ว่าท่ีร้อยตรีปรเมศวร์  ราชพรหมมนิทร์ รองปลัด อบต. ปรเมศวร์  ราชพรหมมินทร ์

6 นางปิยบุตร  บุญแถม ผอ.กองช่าง ปิยบุตร บุญแถม 
7 นางอุไรวรรณ บุญเรียน ผอ.กองการศึกษาฯ อุไรวรรณ บุญเรียน 

8 นางสาวสุริยาภรณ์ เทพธานี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สุริยาภรณ์ เทพธานี 
9 นางพัชรินทร์ คำเมือง นักวิชาการเงินและบญัชี พัชรินทร์ คำเมือง 

10 นางพิมทอง แก้วกิ่งจันทร์ นักวิชาการคลัง พิมทอง แก้วกิ่งจันทร์ 
11 นางคนึงนิจ  สายคำมี จพง.ธุรการ คนึงนิจ  สายคำมี 

12 นางมณีนุช  หอมจันทร์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ มณีนุช  หอมจันทร์ 
13 นางสาววิชชุตา แสงเลื่อม พนักงานจ้างเหมาบริการ วิชชุตา แสงเลื่อม 

ผู้เข้าประชุม     17 คน 
ไม่เข้าประชุม    - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม     13 คน 
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นายณรงค์ศักดิ์  ตัญญาภักดิ์  สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล คณะ  
ประธานสภาฯ  ผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน วันนี้เป็นการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 
ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2566 เมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมแล้ว 
ผมจึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 
นายณรงค์ศักดิ์  ตัญญาภักดิ์   แจ้งเพ่ิมระเบียบวาระการประชุม ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือ 
ประธานสภาฯ พิจารณา 1 เรื ่อง คือ ญัตติที ่ 3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
    
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
นายณรงค์ศักดิ์  ตัญญาภักดิ์  ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบสำเนาบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ  สมัยที่ 1/2566 ตามเอกสารที่แจกจ่ายให้แล้วว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หรือไม่ เพ่ือพิจารณารับรอง ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรอง ด้วยการยกมือ 
 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยการยกมือเป็นเอกฉันท์  
 
ระเบียบวาระท่ี 3   สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
นายณรงค์ศักดิ์ ตัญญาภัคดิ์ ญัตติที่ 1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 –  
ประธานสภา 2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
น.ส.สุริยาภรณ์  เทพธานี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติม) ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.

2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่าง
แผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นท ี ่ เพ ิ ่มเต ิมพร ้อมเหต ุผลและความจำเป ็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 
/(2)คณะกรรมการพัฒนา... 
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(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537  

ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เกี ่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาลและ
นโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื ่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที ่เพิ ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ ่นดังกล่าวให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นประกาศใช้ พร้อมทั ้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

การประชุมประชาคมระดับตำบล ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สำหรับรายละเอียดโครงการต่างๆ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที ่แนบ ขอเชิญทุกท่านได้ตรวจสอบและ
สอบถามได้ค่ะ 

  
นายเอกวิชญ์ ซ่งเจริญปัญญากุล  ขอสอบถามท่านประธาน ทุกโครงการที่เพ่ิมแผนจะใช้จ่ายเงินสะสม 
ส.อบต.หมู่ที่ 16   ใช่หรือไม ่
   1.เส้นทางอ่างเก็บน้ำวังภูหนีบ - ทับเบิก มีอยู่ในแผนแล้วหรือไม่ 

เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าว ประชาชนใช้สัญจรไปมาและใช้ประโยชน์ด้านการ
ท่องเที่ยวด้วย ซึ่งปัจจุบัน บริเวณช่วงรอยต่อ เกิดการชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 

   2. กรณีที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประชาชน อยากให้เพื่อน
สมาชิกสนับสนุนโครงการของขาวบ้านทับเบิกด้วย 

 
น.ส.สุริยาภรณ์  เทพธานี   กรณีเส้นทางสายบ้านเหมืองแบ่ง - ทับเบิก ได้มีการเพิ่มแผนเพื่อ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ในส่วน

ของของการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินการต่างๆ ต้องรอให้เจ้าของ
พ้ืนที่ขออนุญาตให้ดำเนินการก่อน 

 
นายณรงค์ศักดิ์  ตัญญาภักดิ์          ในส่วนของการทำเรื่องประชาคม เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  หมู่ที่ 11 พร้อมให้การสนับสนุน แต่ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ

การดำเนินการต่างๆ ต้องรอให้เจ้าของพ้ืนที่ อนุญาตให้ดำเนินการก่อน 
  
ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์ ในด้านการจัดสรรงบประมาณ อบต.ไม่ขัดข้อง เหลือเพียงการยื่นขอ 
รองปลัด อบต.   ใช้พื้นที่ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งทาง รองฯธรรมบุตร ดำเนินการอยู่  
 
 

/สำหรับเส้นทาง... 
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   สำหรับเส้นทางสายนี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกระผมจะได้ติดตามรายละเอียดและนำ
เรียนต่อสภาฯอีกครั้ง 

นายสุขเสริญ  บัวอินทร์   สอบถามรองฯธรรมบุตร ว่าการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ดำเนินการไปถึง 
นายก อบต.   ขั้นไหนแล้ว เนื่องจากคณะรัฐมนตรีจะหมดวาระลง คาดว่า 15 มีนาคม นี้ 
 
นายธรรมบุตร มัททวะสุรเกียรติ์  ตามท่ีท่านเอกวิชญ์ เสนอให้ใช้งบประมาณเส้นเหมืองแบ่ง-ทับเบิก 
รองนายก อบต. ซึ่งติดปัญหาเรื่องพื้นที่ป่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวงับาล ได้ขอใช้พื้นท่ี

ทั้ง 27 เส้นทางแล้ว เอกสารทั้งหมดอยู่ที่กรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก
พื้นที่เป็นพื้นที่ลุ ่มน้ำชั้นหนึ่งเอ จึงต้องให้มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ  ทาง
กระทรวงมหาดไทย สำนักปลัดได้ ทำหนังสือสอบถามไปยังกรมทรัพยากร 
เพื่อเห็นชอบร่วมกันจึงจะนำเรื่องไปยังสำนักงานเลขาสภาคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
คาดว่าจะยุบสภาก่อน แต่คณะรัฐมนตรีจะรักษาการต่ออีก 4 เดือน และ
รับรองผลการเลือกตั้งประมาณเดือนสิงหาคม คณะรัฐมนตรีก็ยังอยู่  การ
ดำเนินการในครั้งนี้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับพื้นอื่นที่เป็นลุ่มน้ำชั้นหนึ่งเอ
ด้วย 

 
นายณรงค์ศักดิ์  ตัญญาภักดิ์  เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารและไม่มีผู้ใดสอบถามในประเด็น 
ประธานสภาฯ  ใดเพิ่มเติมอีก กระผมขอมติที่ประชุมรับรองให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ด้วย
การยกมือ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ ่มเต ิม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ด้วยการยกมือเป็นเอกฉันท์ 
 
นายณรงค์ศักดิ์ ตัญญาภัคดิ์ ญัตติที่ 2 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบต่อที่

ประชุม  
 

นางสาวจารุณี  กีจง         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
เลขาสภาฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ ่น  ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ชี ้แจง
รายละเอียด 

 
 
 
 

/นายปิยบุตร... 
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นายปิยบุตร บุญแถม   อ้างถึงบันทึกข้อความ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ที่  
ผอ.กองช่าง พช 75003/45 เรื ่องขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 
10 บ้านวังบาล (จุดบ้านนายทวีศักดิ์ ตรีพยัคฆ์) ขนาดความลึกบ่อ 80.00 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ้ว ชั ้น 13.5 (ค่าเฉลี ่ยความลึก 80.00 ม.) 
งบประมาณ 327,000 บาท  

กองช่างได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การดำเนินการ พบว่าพื้นที่เดิมในการขุดเจาะบ่อบาดาลไม่สามารถขออนุญาต
จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการขุดเจาะบ่อ
บาดาล เป็นโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านวังบาล (จุดบ้านนาง
นิภาวรรณ หมื่นจันทร์) ขนาดความลึกบ่อ 80.00 ม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ชั้น 13.5 (ค่าเฉลี่ยความลึก 80.00 ม.) งบประมาณ 327,000 บาท  

 
นายณรงค์ศักดิ์  ตัญญาภักดิ์   ตามท่ี ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการใน 
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดทำ

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านวังบาล (จุดบ้านนางนิภาวรรณ 
หมื่นจันทร์) มีผู้ใดต้องการสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  ด้วยการยกมือ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือจัดทำโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 
10 บ้านวังบาล (จุดบ้านนางนิภาวรรณ หมื่นจันทร์)  ด้วยการยกมือเป็นเอก
ฉันท ์

 

นายณรงค์ศักดิ์ ตัญญาภัคดิ์ ญัตติที่ 3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบต่อที่

ประชุม 
  
นางสาวจารุณี  กีจง         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
เลขาสภาฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ขอเชิญรองปลัด อบต.วังบาล ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
รองปลัด อบต.  กระผมขอชี้แจงการโอนงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ดังนี้ 
/สำนักปลัด... 
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   สำนักปลัด 
1.เครื่องปรับอากาศ                         จำนวน 18,500 บาท 
โอนลด 
แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบบุคลากร หมวด

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 
- เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน  18,500   บาท  

รวมโอนลด       18,500    บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
    - เครื่องปรับอากาศ    จำนวน        18,500 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง 

(Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 ชุดๆละ 18,500 บาท จัดซื้อ
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 

  รวมตั้งจ่ายรายการใหม่      18,500   บาท 
 
นายณรงค์ศักดิ์  ตัญญาภักดิ์   ตามท่ี รองปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ ประจำปี 2566 เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ มีผู้ใดต้องการสอบถามอีกหรือไม่ 

หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้วยการยกมือ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

ด้วยการยกมือเป็นเอกฉันท ์
 
ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์ 2. เครื่องดูดฝุ่น          จำนวน    9,000   บาท  
รองปลัด อบต.   โอนลด 

แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 
- เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน    9,000    บาท  

รวมโอนลด          9,000    บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
    -  เครื่องดูดฝุ่น                จำนวน          9,000   บาท 
  เพื ่อจ ่ายเป็นค่าจ ัดซ ื ้อเคร ื ่องดูดฝุ ่น ขนาด 15 ล ิตร จำนวน  

1 เครื ่องๆละ 9,000 บาท จัดซื ้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก
งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 

      รวมตั้งจ่ายรายการใหม่         9,000   บาท 
 

/นายณรงค์ศักดิ์... 
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นายณรงค์ศักดิ์  ตัญญาภักดิ์   ตามท่ี รองปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ ประจำปี 2566 เพ่ือจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น มีผู้ใดต้องการสอบถามอีกหรือไม่ หาก

ไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดซื้อ
เครื่องดูดฝุ่น ด้วยการยกมือ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ด้วย

การยกมือเป็นเอกฉันท ์
ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์ กองสวัสดิการสังคม 
รองปลัด อบต.   1.เก้าอ้ีทำงาน                          จำนวน   5,000   บาท 

โอนลด 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสด ิการส ังคมและส ังคม

สงเคราะห ์งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าตอบแทน 
- ค่าเช่าบ้าน   จำนวน         5,000   บาท  

รวมโอนลด         5,000    บาท 
โอนเพิ่ม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสด ิการส ังคมและส ังคม

สงเคราะห ์งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
     - เก้าอ้ี     จำนวน        5,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

   รวมโอนเพิ่ม       5,000   บาท 
 
นายณรงค์ศักดิ์  ตัญญาภักดิ์   ตามท่ี รองปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ ประจำปี 2566 เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ี มีผู้ใดต้องการสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี

กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ี 
ด้วยการยกมือ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี ด้วยการยกมือ

เป็นเอกฉันท ์
 
ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์ 2.โต๊ะทำงาน                                จำนวน  27,600   บาท 
รองปลัด อบต.   โอนลด 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสด ิการส ังคมและส ังคม
สงเคราะห์ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าตอบแทน 

- ค่าเช่าบ้าน  จำนวน          27,600   บาท  
รวมโอนลด        27,600    บาท 
 
 

/โอนเพิ่ม... 
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โอนเพิ่ม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสด ิการส ังคมและส ังคม

สงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
     - โต๊ะทำงาน    จำนวน        27,600 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจกปูหน้า

โต๊ะ จำนวน 4 ตัวๆละ 6,900 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

   รวมโอนเพิ่ม             27,600    บาท 
 
นายณรงค์ศักดิ์  ตัญญาภักดิ์   ตามท่ี รองปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ ประจำปี 2566 เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงาน มีผู้ใดต้องการสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่

มีกระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดซื้อโต๊ะ
ทำงาน ด้วยการยกมือ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน ด้วยการ

ยกมือเป็นเอกฉันท ์
 
ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์ กองสาธารณสุขฯ 
รองปลัด อบต.            1. เก้าอ้ี                             จำนวน    5,000    บาท 

โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ

บุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 
- เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   5,000   บาท  

รวมโอนลด         5,000    บาท 
โอนเพิ่ม 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ

ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
     - เก้าอ้ี     จำนวน        5,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

   รวมโอนเพิ่ม       5,000   บาท 
 
นายณรงค์ศักดิ์  ตัญญาภักดิ์   ตามท่ี รองปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ ประจำปี 2566 เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ี มีผู้ใดต้องการสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี

กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ี 
ด้วยการยกมือ 

 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี ด้วยการยกมือ
เป็นเอกฉันท ์

 
ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์ 2.โต๊ะทำงาน                                จำนวน  27,600   บาท 
รองปลัด อบต.   โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 
- เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน    13,800   บาท  

รวมโอนลด         13,800    บาท 
 

โอนเพิ่ม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสด ิการส ังคมและส ังคม

สงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
   -  โต๊ะทำงาน         จำนวน        13,800   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจกปูหน้า

โต๊ะ จำนวน 2 ตัวๆละ 6,900 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

   รวมโอนเพิ่ม             13,800    บาท 
 
นายณรงค์ศักดิ์  ตัญญาภักดิ์   ตามท่ี รองปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ ประจำปี 2566 เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน มีผู้ใดต้องการสอบถามอีกหรือไม่ หาก

ไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดซื้อ
โต๊ะทำงาน ด้วยการยกมือ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน ด้วยการ

ยกมือเป็นเอกฉันท ์
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายณรงค์ศักดิ์  ตัญญาภักดิ์  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) แก้ไขครั้งที่ 
ประธานสภาฯ   1/2566 ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงต่อที่ประชุม 
 
นางสาวสุริยาภรณ์ เทพธานี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ ่มเติม) ฉบับที ่ 3 พ.ศ.
2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

 /อบต.วังบาล... 
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   อบต.วังบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567) 
แก้ไขครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ    
 
ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์  ราชพรหมมินทร์ 1. ขอชี้แจงโครงการส่งเสริมการอนุรักษณ์พลังงานทดแทนเศรษฐกิจ  
รองปลัด อบต. ฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อยู่ในช่วงประกาศให้มีการประชา

พิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคา ที่ผ่านมามีผู้วิจารณ์ 1 ราย คณะกรรมการฯ 
เห็นว่ามีเหตุผลจึงดำเนินการแก้ไขใหม่และ เปิดวิจารณ์อีก 3 วัน ซึ่งวันพรุ่งนี้
เป็นวันสุดท้าย กองคลังก็จะดำเนินการประกาศลงระบบ e-GP ซึ่งคาดว่า
ปลายเดือนเมษายน จะดำเนินการติดตั้งในพ้ืนทีไ่ด ้

   2. รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ อยู่ในช่วงพิจารณาผล และมีหนังสือ
สอบถามผู้รับจ้างให้ส่งเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติม คณะกรรมการฯ จะทำ
บันทึกเสนอผลรายงานผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือก และส่งมอบรถภายใน 30 
วัน คาดว่าจะส่งมอบรถได้ ภายใน เดือนเมษายน  

3. ประชาสัมพันธ์การเลือกตั ้งผู ้แทนสภาเกษตรกร ในวันที ่ 19 
มีนาคม 2566 ณ โดมเอนกประสงค์ อบต.วังบาล สามารถตรวจสอบรายชื่อ
ได้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู ่

นายเอกวิชญ์ ซ่งเจริญปัญญากุล  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม กระผม 
ส.อบต.หมู่ที่ 16   มีเรื่องนำเรียนปรึกษา 2 เรื่อง 
   1.พื ้นที ่ของภูทับเบิก เดิมทีมีคลองหมันดั ้น เพื ่อใช้ ในกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ มีราง คสล.ส่งน้ำ ต่อมาแหล่งน้ำแห้งแล้ง ทาง อบต.เคยนำ
ท่อพีวีซีมาใช้ในการดึงน้ำ ปัจจุบันมีดินตะกอนทับถมคลองหมันดั้น ทำให้ใน
ฤดูฝน มีน้ำทะลักมาท่วมบ้านเร ือนราษฏร ซึ ่งกระผมมีภาพถ่ายความ
เดือดร้อนต่างๆ จึงขอนำเรียนปรึกษาทางผู้บริหาร ดำเนินการขุดลอกคลอง
หมันดั้น 

   2. บ ้านพัก อบต.มีชาวบ้านใช้ประโยชน์ในการสัญจรใช้เส้น
ทางเข้าออกจำนวน 2 ครัวเรือน คือนายย่าตัง และนายจ๋า ในอนาคตอาจจะ
ขยายครัวเรือนเพิ่มขึ้น จึงขอสนับสนุนค่าน้ำมันในการใช้รถแมคโครทำถนน  

    

นายสุขเสริญ บัวอินทร์   1. กรณคีลองหมันดั้น มีดินทับถมท้องร่อง ตั้งแต่สระท่ีขุดด้านล่าง- 
นายก อบต.  หน้าบ้านผู้ใหญ่วันชัย  ในวันพรุ่งนี้จะข้ึนไปดูพ้ืนที่และชี้แจงทำความเข้าใจกับ

ชาวบ้าน พร้อมกับรองปลัด อบต. 
/2.บ้านพัก... 
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2. บ้านพัก อบต. ฝากให้คณะผู้บริหาร,สมาชิก,ผู้ใหญ่บ้านของทับ
เบิก เพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการทำความ
สะอาดเรียบร้อยแล้ว ฝากประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพ่ือขอความร่วมมือให้
ชาวบ้านร่วมกันดูแลทรัพย์สิน และได้มีการจ้างคนงานจำนวน 2 ราย เพื่อขับ
รถน้ำและรถขยะ 

3. การเลือกตั้งผู ้แทนราษฎร คาดว่าจะมีการยุบสภาฯ วันที่ 15 
มีนาคม นี ้ การเลือกตั ้งน่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม สำหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ สามารถหาเสียงให้กับผู้แทนราษฎรได้ ขอให้สมาชิกสภาฯใช้
ดุลพินิจให้เหมาะสม พิจารณาบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมและทำประโยชน์ให้กับ
ส่วนรวม 

4.สัญญาณไฟกระพริบที่แยกนาทราย - น้ำครั่ง ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวานที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง 

 
นายณรงค์ศักดิ์ ตัญญาภักดิ์  - เอกสารที่ทางกองคลังแจกให้ สามารถนำไปยื่นภาษีได้ที่สรรพากร 
ประธานสภาฯ  เตรียมเอกสารรายได้ทั้งหมดไปด้วย 
            - ขอนำเรียนปรึกษาเลื่อนเวลาเริ ่มประชุมสภาจาก 9.00 น. เป็น 

9.30 น. 
 
นายสุขเสริญ  บัวอินทร์   ร่างค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง ขอให้ทุกท่านตอบแบบสอบถามเพ่ือ 
นายก อบต. ผลประโยชน์ของทุกท่าน  
 
 
นายณรงค์ศักดิ์ ตัญญาภักดิ์   เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีผู้ประสงค์ท่ีจะเสนอหรือสอบถามในเรื่อง  
ประธานสภา ใดอีก กระผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล สมัย

วิสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 และขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้สละเวลา
มาร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณครับ 

 
ปิดประชุมเวลา  11.30  น.   
 

     (ลงชื่อ)............................................................. ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          ( นางสาวจารุณี  กีจง ) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล 
 
 
 
 
 

/ลงชื่อ... 
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ลงชื่อ .............................................. ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายพิเชษฐ์ สีเสือ) 
 
ลงชื่อ ………………………………………..คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางสาวนุชทิตรา  ทองหงำ) 
 
ลงชื่อ ………………………………………..คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสนอง รักคิด) 
 
 

  (ลงชื่อ) ............................................................. ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                                               (นายณรงค์ศักดิ์ ตัญญาภักดิ์) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล 
 


